

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

Số 529 - CV/ĐU

V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện
Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TW

Kính gửi: - Các đảng ủy cơ sở
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 10/11/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Chỉ thị.

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu VPĐU.



ĐẢNG ỦY TTXVN	
ĐẾN	Số đến: 1060.....
	Ngày đến: 14/11/2022

CHỈ THỊ

về tăng cường công tác quản lý đảng viên
trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc luôn quan tâm đến công tác quản lý đảng viên; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) các nhiệm kỳ đều nêu ra nhiệm vụ và giải pháp về công tác quản lý đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII xác định công tác cán bộ và quản lý đảng viên là một trong ba khâu đột phá của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/01/2021 về “*Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên*”. Sau gần hai năm thực hiện Kế hoạch, công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ khối đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên vẫn chưa toàn diện, có nơi còn buông lỏng, thiếu sự kiểm tra, giám sát; việc nắm tình hình đảng viên chưa sâu sát, quản lý về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên còn lúng túng; việc cập nhật, quản lý hồ sơ đảng viên chưa thường xuyên, đúng quy định; kết quả đánh giá, phân loại đảng viên vẫn còn chưa phản ánh đúng thực chất, việc rà soát, sàng lọc đảng viên yếu, kém chưa được quan tâm thực hiện tốt... Từ đó, dẫn đến một số đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII “*về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới*” và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 26/9/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2021 của Bộ Chính trị. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

2. Thường xuyên quan tâm thực hiện nghiêm việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cấp trên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “*tự soi*”, “*tự sửa*”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm mỗi đảng viên đều phải xây dựng, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi và thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết dứt điểm những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, tiêu cực ngay từ lúc mới phát sinh; tạo điều kiện cho đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

4. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng chi bộ bằng việc làm cụ thể, thiết thực; cổ vũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác, tiên phong trong chấp hành quy định của Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện nghiêm Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Nghị quyết số 35

NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó quản lý chặt chẽ đối với đảng viên không để xảy ra việc lập và sử dụng các trang thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, nói, viết, lưu trữ hoặc phát tán, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đồng thời tổ chức cho đảng viên tích cực tham gia đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước ta; quán triệt đầy đủ, để đảng viên thực hiện đúng quy định của Đảng về trách nhiệm của đảng viên ở nước ngoài và đảng viên khi ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch, chữa bệnh...

6. Thực hiện nghiêm công tác quản lý hồ sơ đảng viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên theo đúng quy định; hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, đảm bảo đồng bộ, thông suốt trong Đảng bộ Khối. Đầu tư ứng dụng các công nghệ số đang sử dụng để thực hiện công tác quản lý đảng viên. Quan tâm đào tạo, bố trí, phân công cán bộ làm công tác nghiệp vụ đảng viên, công tác đảng vụ phải là đảng viên, có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, có năng lực, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng viên để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác này.

7. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị *"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"*, những quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đảng viên, chế độ sinh hoạt đảng, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII *"về những điều đảng viên không được làm"*; tăng cường kiểm tra việc thực hiện giảm, miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên, kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ; kịp thời xem xét, xử lý đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng.

8. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên đang cư trú để thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hằng năm chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh

giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; đảm bảo việc đánh giá, khách quan, công tâm, phân loại đúng thực chất chất lượng đảng viên. Qua đó nhằm rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

9. Tổ chức quán triệt đầy đủ và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm, tình hình của của đơn vị mình; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Giao Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. / *uu*

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo),
- Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc (để thực hiện),
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VP, BTC (02 bản). *uu*

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Thế